

ธุรกิจท่องเที่ยวในแขวงหลวงพระบาง...โอกาสเปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการไทย

“แขวงหลวงพระบาง” เป็นหนึ่งในแขวงสำคัญของ สปป.ลาว ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เนื่องจากมีความโดดเด่นด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่และล้ำค่าแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะเมืองหลวงพระบาง (เมืองเอกของแขวงหลวงพระบาง) ซึ่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศเมื่อปี 2538 ให้เป็นเมืองมรดกโลกด้านการอนุรักษ์โบราณสถานและเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและประเพณีของ สปป.ลาว นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวในแขวงหลวงพระบางอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2548-2553 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาแขวงหลวงพระบางกว่า 1 ล้านคน ซึ่งสร้างรายได้ถึง 296 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ระบบสาธารณูปโภคของแขวงหลวงพระบางที่มีความพร้อมค่อนข้างสูง ประกอบกับการที่รัฐบาล สปป.ลาว ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในด้านต่างๆ อาทิ การเร่งสร้างถนนและพัฒนาระบบคมนาคมให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น ส่งผลให้แขวงหลวงพระบางมีศักยภาพในการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมากที่สุดใน สปป.ลาว ดังนั้น จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นโยบายรัฐบาล สปป.ลาว : เกื้อหนุนการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวในแขวงหลวงพระบาง

รัฐบาล สปป.ลาว มีนโยบายเร่งพัฒนาและยกระดับภาคการท่องเที่ยวของประเทศให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ รวมทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวของแขวงหลวงพระบาง ซึ่งมีความโดดเด่นมากที่สุด ทำให้ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาล สปป.ลาว มีนโยบายผลักดันให้แขวงหลวงพระบางเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ของ สปป.ลาว อีกทั้งส่งเสริมให้แขวงหลวงพระบางเป็นแหล่งที่พักของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปแขวงทางภาคเหนือตอนบนของประเทศ รวมถึงมีแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในแขวงหลวงพระบางให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทางการแขวงหลวงพระบางยังจัดให้ภาคการท่องเที่ยวเป็นบุริมสิทธิอันดับที่ 1 ของแขวง ซึ่งหมายถึงทางการแขวงหลวงพระบางให้ความสำคัญในการพัฒนาและสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวในแขวงหลวงพระบางเป็นอันดับแรก โดยได้มีการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทางการแขวงหลวงพระบางได้อนุมัติแผนพัฒนาเมืองใหม่บนพื้นที่กว่า 180,000 ไร่ มูลค่าลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม แขวงหลวงพระบางได้ประกาศห้ามก่อสร้างอาคารและโรงแรมในเขตเมืองเก่าของเมืองหลวงพระบาง (เขตเมืองเก่าและเขตเมืองใหม่ตั้งอยู่คนละฝั่งของแม่น้ำคานซึ่งไหลผ่านเมืองหลวงพระบาง) หลังจากองค์การยูเนสโกเตือนว่าโรงแรมและตึกสูงอาจทำลายเสน่ห์ความเป็นเมืองมรดกโลก ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการลงทุนก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่ในเมืองหลวงพระบางสามารถก่อสร้างได้เฉพาะในเขตเมืองใหม่เท่านั้น แต่หากต้องการลงทุนธุรกิจโรงแรมในเขตเมืองเก่าต้องเป็นการปรับปรุงตึกและอาคารเก่าให้เป็นโรงแรมโดยยังคงสถาปัตยกรรมภายนอกไว้เช่นเดิม เพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของเมืองหลวงพระบาง

เครือข่ายการคมนาคมขนส่ง : ความสะดวกสบายของการเดินทาง

แขวงหลวงพระบางตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายแดนประเทศไทย ทำให้การเดินทางไปยังแขวงหลวงพระบางมีความสะดวกค่อนข้างมาก ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากไทยเข้าไปยังแขวงหลวงพระบางสามารถเดินทางได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

ทางบก  นักท่องเที่ยวจากไทยสามารถเดินทางเข้าสู่แขวงหลวงพระบางทางถนน 2 เส้นทางหลัก ดังนี้


1. จากชายแดนไทยโดยเริ่มจากสะพานมิตรภาพไทย - สปป.ลาว แห่งที่ 1 ซึ่งเชื่อมระหว่างจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของ สปป.ลาว และเชื่อมต่อไปยังเส้นทางหมายเลข 13 เข้าสู่



แขวงเวียงจันทน์ ผ่านเมืองท่าเงิน เมืองโพนโฮง เมืองวังเวียง และเมืองกาสิ เข้าสู่แขวงหลวงพระบางที่เมืองพูคูน ผ่านเมืองเซียงเงิน เข้าสู่เมืองหลวงพระบาง ทั้งนี้ ระยะทางตั้งแต่สะพานมิตรภาพไทย - สปป.ลาว แห่งที่ 1 ถึงเมืองหลวงพระบางราว 360 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางราว 8 ชั่วโมง


2. นักท่องเที่ยวจากไทยสามารถนั่งเรือจากท่าเรือเซียงของจังหวัดเชียงราย เข้าสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้วของ สปป.ลาว จากนั้นเดินทางโดยรถยนต์จากเมืองห้วยทราย แขวงหลวงน้ำทา มุ่งสู่แยกบ้านนาเตย เข้าแขวงอุดมไซ ผ่านเมืองปากแบ่ง เข้าสู่แขวงหลวงพระบางที่สามแยกบ้านปากมอญ ผ่านเมืองปากอู เข้าสู่เมืองหลวงพระบาง อย่างไรก็ตาม สภาพเส้นทางบางช่วงแม้เป็นถนนลาดยางแต่สภาพยังไม่ดีเท่าที่ควร

ทั้งนี้ รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือรัฐบาล สปป.ลาว พัฒนาเส้นทางในการเดินทางจากไทยเข้าสู่แขวงหลวงพระบาง อาทิ 1) เส้นทางห้วยโก๋น จังหวัดน่าน – เมืองปากแบ่ง แขวงอุดมไซของ สปป.ลาว 2) เส้นทางบ้านฮวก จังหวัดพะเยา – เมืองเงิน แขวงไชยะบุรีของ สปป.ลาว 3) เส้นทางด่านภูตุ๋ จังหวัดอุตรดิตถ์ – เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรีของ สปป.ลาว

ทางน้ำ  นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากไทยไปยังแขวงหลวงพระบางทางน้ำโดยล่องเรือไปตามแม่น้ำโขงจากท่าเรือเซียงของจังหวัดเชียงราย ผ่านเมืองห้วยทรายในแขวงบ่อแก้ว ผ่านแขวงเวียงจันทน์ และเข้าสู่แขวงหลวงพระบาง ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการเรือโดยสารได้ 2 ประเภท คือ เรือเร็ว ใช้เวลาเดินทางราว 7 ชั่วโมง และเรือช้า ใช้เวลาเดินทางราว 2 วัน ทั้งนี้ การเดินทางโดยเรือช้าเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการชมทัศนียภาพของแม่น้ำโขงโดยเฉพาะ



เรือเร็ว

ทางอากาศ  ปัจจุบันมีสายการบิน 2 สายการบินตรงจากไทยสู่แขวงหลวงพระบาง ได้แก่ Bangkok Airways และ Laos Airlines นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยเครื่องบินสู่นครหลวงเวียงจันทน์และเดินทางต่อด้วยสายการบินภายในประเทศ มุ่งสู่แขวงหลวงพระบาง ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาล สปป.ลาว ได้เร่งพัฒนาสนามบินนานาชาติหลวงพระบางเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการลงทุนในแขวงหลวงพระบางที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง คาดว่าการพัฒนาสนามบินนานาชาติดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2556 และจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ราว 1 ล้านคนต่อปี



ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง

แหล่งท่องเที่ยว : ปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

แขวงหลวงพระบางเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมีชื่อเสียงของ สปป.ลาว รวมทั้งมีความหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม อาทิ วัดเชียงทอง วัดวิชุนราช แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อาทิ น้ำตกตาดกวาสี และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อาทิ พิพิธภัณฑสถานพระราชวังหลวงพระบาง นอกจากนี้ ยังมีประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้า ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ



รวมถึงนักท่องเที่ยวไทย มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาว และชนเผ่าท้องถิ่นต่างๆ ที่น่าสนใจ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของแขวงหลวงพระบางส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองหลวงพระบาง ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็น “เมืองมรดกโลก” ทั้งเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2538 ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์สำคัญของเมืองหลวงพระบาง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวลาวและจากทั่วโลกเดินทางมาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย

ศักยภาพของธุรกิจท่องเที่ยวในแขวงหลวงพระบาง

ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาแขวงหลวงพระบางจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จำนวนโรงแรมและที่พักในแขวงหลวงพระบางยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะในช่วงฤดูท่องเที่ยว และส่วนใหญ่เป็นโรงแรมและที่พักระดับกลางถึงระดับล่าง ขณะที่นักลงทุนไทยมีความได้เปรียบด้านทักษะความชำนาญและประสบการณ์ในการบริการ การบริหารจัดการและการฝึกอบรมทรัพยากรบุคคล รวมถึงความเป็นมืออาชีพด้านการออกแบบและตกแต่งสถานที่ จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปลงทุนในธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการลงทุนในธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ร้านอาหาร สปา และร้านขายของที่ระลึก ซึ่งยังมีไม่มากนัก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในแขวงหลวงพระบางที่มี

แนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุนค่อนข้างสูง และเริ่มมีการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าไปลงทุนในธุรกิจดังกล่าวควรเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี และควรศึกษาข้อมูลเชิงลึกของแขวงหลวงพระบางเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าไปลงทุน

ส่วนวิจัยธุรกิจ 2 ฝ่ายวิจัยธุรกิจ
มกราคม 2555

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด